

บาท/ดอลลาร์เข้านี้เปิด 30.68 แนวโน้มแข็งค่ากรอบ 30.65-30.75

\*บาท/ดอลลาร์เปิดตลาดเช้าวันนี้ ที่ระดับ 30.68 แข็งค่าขึ้นจากช่วงสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 30.72 แนวโน้มแข็งค่า จากดอลลาร์อ่อน ตามทิศทางเฟดปรับลดดอกเบี้ยและสัญญาณการถือสินทรัพย์ปลอดภัยสูงขึ้นตามภาวะตลาดปีรับความเสี่ยง คาดกรอบบาทวันนี้ 30.65-30.75

\*นายจิตติพล พุกษาเมธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.68 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นจากช่วงสิ้นวันทำการก่อน โดยในช่วงสัปดาห์นี้ เชื่อว่าความเสี่ยงที่ดอลลาร์จะอ่อนค่าเมื่อเทียบกับเงินบาทเริ่มชัดเจนมาก จากปัจจัยหลัก 2 เรื่อง คือ ดอกเบี้ยสหรัฐและปริมาณความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่สูงขึ้น

ยิ่งล่าสุดตลาดคาดการณ์ไปแล้วว่าเฟดจะต้องลดดอกเบี้ยเพื่อดันสงครามการค้า ยิ่งทำให้ดอกเบี้ยมีโอกาสปรับตัวลงได้เรื่อยๆ

ขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐก็จะชะลอตัวลงไม่ต่างกับทั่วโลก ส่งผลให้เงินเยนและทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยในปัจจุบันมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้น สวนทางกับราคาน้ำมันที่มีโอกาสปรับตัวลดลง

แม้เราจะมองว่าตลาดการเงินที่ปีรับความเสี่ยงในปัจจุบัน อาจเป็นสัญญาณลบกับตลาดทุนไทย แต่ในระยะยาวถือว่าเป็นบวกกับพื้นฐาน เนื่องจากการส่งออกทองมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่การนำเข้าน้ำมันก็จะลดลง

คาดการณ์เงินบาทวันนี้ที่ระดับ 30.65-30.75 บาท/ดอลลาร์ และกรอบรายสัปดาห์ที่ระดับ 30.50-31.00 บาท/ดอลลาร์

สำหรับสัปดาห์นี้ มีความไม่แน่นอนปกคลุมไปทั้งตลาด เพราะในช่วงสุดสัปดาห์ ที่การประชุม G-7 จบไปแบบที่ไม่มีแถลงการณ์ร่วมเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 40 ปี ไม่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับตลาดการเงินได้เลย นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่โดนัลด์ ทรัมป์เปลี่ยนท่าทีไปมาเรื่องสงครามการค้า เพิ่มความผันผวนให้กับตลาดในระยะสั้น

ฝั่งตลาดการเงิน แนวโน้มนโยบายการเงินล่าสุดก็ค่อนข้างคลายลงอย่างเห็นได้ชัด โดยบอนด์ยีลด์สหรัฐอายุ 10 ปีปรับตัวลงถึง 13 bps มาที่ระดับ 1.48% พร้อมกับโอกาสที่เฟดจะลดดอกเบี้ยในวันที่ 18 กันยายน 0.50% เพิ่มขึ้นเป็น 30% แล้วในปัจจุบัน

สัปดาห์นี้ต้องติดตาม GDP ไตรมาสที่ 2 ของเยอรมันที่จะมีการรายงานในวันอังคาร คาดว่าจะหดตัว 0.1% จากไตรมาสแรก

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

ขณะที่ในวันพฤหัสบดี กระทรวงพาณิชย์สหรัฐก็จะรายงานตัวเลข GDP ประมาณการครั้งที่ 2 ที่อาจขยายตัวเพียง 1.9% (เทียบกับไตรมาสก่อนปรับเป็นรายปี) ย้ำภาพเศรษฐกิจยุโรปและสหรัฐก็ชะลอตัวลงจากการบริโภคและภาคอุตสาหกรรมเช่นกัน

\*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 97.68 วันศุกร์ 98.27

\*วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,527.20 ล้านบาท

\*วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 3,170.38 ล้านบาท

\*รพท. รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วันศุกร์ 30.779บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้